

Lễ Chào Cờ Đầu Năm Bính Thân 2016 Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Tại Huntington Central Park 1800 Golden West Street, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 2 năm 2016, các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm theo truyền thống hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán (liên tục đã 23 năm không gián đoạn). Hàng ngàn Hướng Đạo Sinh, quý trưởng và phụ huynh thuộc các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ tham dự, trong đó có các Trưởng Niên đến từ Gia Đình Bách Nam Cali, Trưởng Niên Làng Quảng Tế Nam Cali, Trưởng Niên Gia Đình Bách Hợp San Diego, và các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ gồm có các LĐ. Bạch Đằng Giang, Chí Linh, Chi Lăng, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hùng Vương, Hướng Việt, Lam Sơn, Quang Trung Ngọc Hồi, Trùng Dương, Lạc Việt, Văn Lang, Thăng Long, Vạn Kiếp, Trường Sơn...

Đại diện Hội Đồng Trung Ương có các Trưởng: Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam; Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên; Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ; Trưởng Võ Thiện Toàn đến từ Washington DC, Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Ban Tu Thư Hướng Đạo Trung Ương; Trưởng Trần Chí Hồng Tiên, Trưởng Ban Bản Tin; Trưởng Hà Gia Hòa, Trưởng Nguyễn Đoàn, Trưởng Ban Hành Chánh...

Quan khách tham dự có: quý vị đại diện Hội Nữ Hướng Đạo và Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ Quận Hạt Orange, LS. Nguyễn Quốc Lân, Học Khu Garden Grove... một số các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình do các Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Bạch Đằng Giang: Helen Dang và Matthew Tran.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi thực hiện. Tiếp theo các em thay nhau đọc 3 lời hứa và 10 điều luật hướng đạo, trong 3 lời hứa đó là: "Hướng Đạo Sinh tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng, tâm linh, quốc gia và tổ quốc tôi, Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo Luật hướng đạo."

Trưởng Nguyễn Minh Dy, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời hân hoan chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, quý Trưởng, quý vị phụ huynh và toàn thể Hướng Đạo Sinh tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm.

Tiếp theo Ban tổ chức mời Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên chúc Tết đến quý vị quan khách, quý Trưởng, quý vị phụ huynh cùng các em Hướng Đạo Sinh. Trưởng Tiến cho biết: "Sau hơn 40 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam vẫn liên kết, giữ vững và thẳng tiến trên bước đường phát triển phong trào Hướng Đạo. Kỷ niệm chào cờ đầu năm Lần Thứ 23 của Miền Tây Nam Hoa Kỳ hôm nay, đánh dấu một bước trưởng thành thật dài của phong trào Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại."

Trưởng tiếp: "Lại một mùa Xuân nữa về với chúng ta, đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, kính chúc quý vị quan khách, các Trưởng, quý vị phụ huynh cùng các em Hướng Đạo Sinh một năm mới An Khang Thịnh Vượng, tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe." Trưởng Tiến cũng đã nhắc lại

câu nói mà người xưa đã nói: “Bạn đừng hỏi Hương Đạo đã làm gì cho bạn mà ngược lại bạn tự hỏi Bạn đã làm gì cho Hương Đạo.” Trong dịp này Trưởng Tiên mời các Liên Đoàn Trưởng lên trước sân cờ để Trưởng Tiên tặng Huy Hiệu Kỷ Niệm 85 Năm Hương Đạo Việt Nam nhân kỳ họp mặt tại Úc Châu. Sau đó Trưởng cùng tất cả mọi người tham dự hát bài “Anh Em Ta Về” và cùng nhau thực hiện Tiếng Reo Hương Đạo Việt Nam để chào mừng ngày họp mặt. Tiếng reo làm vang dội khu đất trại, mọi người cùng hô to để chào đón một ngày vui của đại gia đình Hương Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ họp mặt đầu Xuân.

Tiếp tục chương trình với phần tế lễ cổ truyền, do các em Hương Đạo Sinh Liên Đoàn Văn Lang thực hiện trong những bộ y phục cổ truyền trước bàn thờ Quốc Tổ với đầy đủ các vật lễ, hai bên bàn thờ có hai câu đối: “Lối Tu Thân Tết Đến Vẫn Bền Gan – Đường Giáo Dục Xuân Về Luôn Vững Chí” bên cạnh cây Nêu ngày Tết với lá phượng có ghi hai câu: “Xuân về thăm đờm nghĩa anh em – Tết đến chung hòa tình Hương Đạo.” Trong phần nghi lễ các em đã thực hiện một cách thành thạo không thua gì các ban tế lễ thuộc các tổ chức khác, đặc biệt những lời tế đều được đọc tiếng Việt trước và tiếng Anh sau, tất cả những gì ngày Tết đều được duy trì và phát triển trong ngày chào cờ đầu năm Hương Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại quê người. Trong bài văn tế các em đã diễn đọc một cách rõ ràng ghi nhớ công ơn Tiên Tổ.

Sau phần tế lễ là biểu diễn múa Lân do Liên Đoàn Văn Lang phụ trách để chào mừng quan khách và toàn thể Hương Đạo Sinh Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ và hướng dẫn các trò chơi theo từng ngành do các Liên Đoàn thực hiện.

Trong lúc này Ban tổ chức mời các Trưởng dùng cơm trưa do các Liên Đoàn khoản đãi.

Lễ chào cờ đầu năm bế mạc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

(Bài viết của Trưởng Thanh Huy trên Việt Báo.)

[Xem Video clip do Trưởng Võ Thiên Toàn thực hiện:](#)

